



ปีที่ 68 ฉบับที่ 21689 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 7



ปลูกแตงกวาลอยฟ้า เพิ่มผลผลิตด้วยหัวใจ

“ก่อนหน้านี้อปลูกแตงกวาลงดินเหมือนกับคนทั่วไป มีปัญหาหนอนแมลงมากัดกินเลยเปลี่ยนมาปลูกในกระถาง ปัญหาโรคแมลงหายไปแล้วกลับมีปัญหที่บ้านไม่มีรั้วไหลเมื่อไร หมาแมวมาคุ้ยเขี่ยกระถางมาขี้เขี้ยวรดเลอะเทอะไปหมดเลย แก้ปัญหาด้วยการลองเอากระถางขึ้นแขวนแบบปลูกลอยฟ้าอย่างที่เขารู้จักกัน ปัญหาทุกอย่างหมดไปและตั้งแต่ปลายปี 2558 เป็นต้นมาแตงกวาที่สวนปลูกด้วยวิธีนี้ทั้งหมด”



โอม อังสุวรรณ เจ้าของสวนเกษตรศิลป์ ต.อาษาอ.บ้านนา จ.นครนายก เล่าถึงที่มาของการปลูกแตงกวาแบบลอยฟ้าที่ได้ผลแตงกวาสวย ไม่มีรอยหนอน หอยทากมากัดกินให้เสียโฉมดีกว่าปลูกลงดิน

โดยมีขั้นตอนการปลูกเริ่มจากการปรับปรุงดินใช้ขุยมะพร้าว 1 ส่วน ผสมกาบมะพร้าวสับ 1 ส่วน และใส่ปุ๋ยหมักสูตรแม่โจ้ 1 ส่วน คลุกเคล้ากับเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันเชื้อราก่อนจะใส่ลงในกระถางขนาด 12 นิ้ว จากนั้นย้ายต้นกล้าที่เพาะเมล็ดในวัสดุปลูกมาแล้ว 2 สัปดาห์ ลงกระถางแล้วนำไปแขวนบนราวเหล็ก ในพื้นที่ 1 กระถางต่อ 1 ตารางเมตร

การให้น้ำใช้ 2 แบบ ทั้งกระบอกใส่น้ำดีกรด และน้ำหยดทำจากขวดพลาสติกเจาะรูให้น้ำหยดลงกระถาง ส่วนการให้ปุ๋ยเพื่อเป็นอาหารพืชจะให้ปุ๋ยเป็นระยะๆ เริ่มปลูกจะให้น้ำหมักปลาเป็นเวลา 25 วัน พอถึงระยะติดผลจะให้น้ำหมักผลไม้ผสมน้ำหมักปลาอย่างละครึ่ง ในอัตราส่วนน้ำหมัก 0.5 ลิตร ค่อน้ำ 100 ลิตร ผ่านระบบน้ำหยดในขวด แล้วหมั่นคอย



ตรวจสอบป้องกันไม่ให้แมลง
มากัดกินแตงกวา โดยใช้แผ่น
กาบสีเหลืองดักแมลง

“แต่เพื่อให้แตงกวาของ
สวนเราเป็นที่น่าสนใจของ
ผู้ซื้อมากขึ้นเห็นเขาทำแตงโม
รูปหัวใจออกมาขายได้เราปลูก
แตงกวาทำไม่จะทำแตงกวา
รูปหัวใจบ้างไม่ได้ ไปได้บ้าง
ร้านพลาสติกแถวบ้านช่วยทำ



บด็อกแตงกวารูปหัวใจมาทดลองทำดู”

เจ้าของสวนเกษตรศิลป์ให้เคล็ดลับใน
การทำแตงกวารูปหัวใจ...หลังจากแตงกวาเริ่ม
ออกผลและทิ้งดอก จึงเริ่มนำบด็อกรูปหัวใจ
มาสวมครอบผลแตงกวาและใช้ลวดมัดบด็อก
แขนไว้บนคานเพื่อรับน้ำหนักบด็อกและผล
แตงกวา รอกระทั่งแตงกวามีผลใหญ่คับเต็มบด็อก
(ประมาณ 14 วัน) จึงแกะออกมาเก็บผลผลิตออก
จำหน่าย ได้แล้ว

ในราคาผลละ 10 บาท สำหรับแตงกวา
รูปหัวใจ

ส่วนแตงกวาลอยฟ้าธรรมดา ให้ผลผลิต
เฉลี่ยกระถางละ 4-5 กก. ราคาขายอยู่ที่ กก.
ละ 30 บาท รายได้ก็อยู่ที่ 8,000 บาท หักต้นทุน
ไป 2,000 บาท เหลือ 4,000 บาท ไม่ได้มากมาย
อะไร ช่วงแรกๆคิดว่าจะปลูกเล่นๆแต่ปัจจุบัน
เห็นเงินไม่น้อย เพราะสามารถปลูกได้ถึงปีละ
5 รอบ สนใจไปชมแตงกวาลอยฟ้ารูปหัวใจได้
ที่สวนเกษตรศิลป์ 08-3598-8462.

ไชยรัตน์ สัมมน

